

96,8% HỘ DÂN NÔNG THÔN...

(Tiếp theo trang 1)

Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện các doanh nghiệp đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 31 dự án đầu tư mới, đầu tư nâng cấp mở rộng về nước sạch được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có 24 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp và mở rộng với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 26 dự án chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn Ngân hàng Thế giới theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh; 2 dự án nhà máy nước Thụy An và nhà máy nước Thái Thọ (Thái Thụy) đầu tư từ nguồn vốn khoa học công nghệ của trung ương, vốn doanh nghiệp hỗ trợ và một phần vốn hỗ trợ của tỉnh.

Đến nay, các dự án đầu tư đã hoàn thành, 100% dân số khu vực nông thôn của tỉnh được cung cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến hết năm 2018 đạt 96,8%, đã góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống cho người dân và góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo và các doanh nghiệp thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn người dân các địa phương đã đồng tình ủng hộ, tích cực vào cuộc để Thái Bình đạt được những kết quả trên. Đồng chí cũng chia sẻ trước những khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các

công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp phải làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách của nhà nước để thực hiện nghiêm túc, phù hợp tình hình. Các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương phải làm tốt công tác quản lý, giám sát và giúp đỡ các

doanh nghiệp để bảo đảm các dự án nước sạch hoạt động bình thường, theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh phải tự giác chấp hành nghiêm công khai 6 nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tổng hợp



Người dân xã Thái Dương (Thái Thụy) sử dụng nước sạch.

ý kiến của các doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách để tham mưu UBND tỉnh. Các địa phương có trách nhiệm bám sát hoạt động của các doanh nghiệp nước sạch, trên cơ sở nắm bắt tình hình kịp thời phản ánh ý kiến đồng thời trực tiếp cùng vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền cần khẩn trương báo cáo để UBND tỉnh giải quyết. Các doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động ổn định cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm chất lượng nguồn nước. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kết nối công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tông Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm lợi ích thiết thực và

phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai "Năm dân vận chính quyền", tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; dự thảo kế hoạch phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2019.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh, đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần quan tâm, xử lý dứt điểm những bất cập như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính rườm rà, tình trạng tham nhũng, không trong dân, gần dân. Do đó, công tác dân vận cần đặt ra sâu hơn, đầy đủ hơn, nhất là công tác dân vận chính quyền cần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân để tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường quán triệt nhận thức sâu sắc các

quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương, các kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2019, trong đó tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa việc giải quyết mong muốn, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THU THỦY

TRAO QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao tặng 235 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 10/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp cùng Quý Phát triển giáo dục EDF (Nhật Bản), Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup), Ban Trị sự Phật giáo huyện Quỳnh

Phụ tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; trao 280 suất quà tết cho các đối tượng có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 38 xã, thị trấn trong huyện, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. * Chiều ngày 10/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao tặng 310 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ khó khăn ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Đây là việc làm thường niên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Thiện tâm trong hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo.

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Thái Bình

Chiều ngày 10/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH thành phố là 147.879 triệu đồng, tăng 14.034 triệu đồng so với 31/12/2017, trong đó nguồn vốn trung ương 100.873 triệu đồng, nguồn vốn ủy thác đầu tư của địa phương 4.221 triệu đồng, nguồn vốn huy động cấp bù lãi suất 42.785 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay trong năm đạt 72.008 triệu đồng, doanh số thu nợ trong năm đạt 57.698 triệu đồng; tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2018 là 146.770 triệu đồng, tăng 14.348 triệu đồng so với 31/12/2017, đạt 99,23% kế hoạch năm; tổng số nợ quá hạn là 322,6 triệu đồng, tăng 94,7 triệu đồng so với 31/12/2017 tập trung ở chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay hộ cận nghèo. Tín dụng cho vay thông qua các hội đoàn thể là 145.100 triệu đồng. Năm 2019, Ban đại diện

HDQT Ngân hàng CSXH thành phố dự kiến chi tiêu tín dụng tăng trưởng so với năm 2018 khoảng 9.300 triệu đồng (+6,01%), trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo kết quả rà soát năm 2018, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Để đạt được mục tiêu trên, Ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục chú trọng công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2019 có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để ưu tiên nguồn vốn giải ngân kịp thời. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, phường; làm tốt công tác đón đóc thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn.

LƯU NGÂN

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH Kết nạp mới hơn 7.000 hội viên

Sáng ngày 10/1, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phát huy tinh thần "Tuổi cao gương sáng", năm 2018, Hội NCT tỉnh tích cực vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hội NCT tỉnh đã kết nạp mới hơn 7.000 hội viên, nâng số hội viên toàn tỉnh lên 256.000 người. Nhân các ngày lễ lớn, cấp kỷ niệm trong năm, các ngày hội NCT đã tổ chức mừng thọ cho hơn 39.200 hội viên tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 61.200 NCT được hưởng

VŨ THƯ, HƯNG HÀ Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Kỷ Hợi

* UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Các đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2018, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, huyện Vũ Thư tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kết quả, đã vận động thu hồi được 8 khẩu súng, 132 viên đạn các loại, 27 kip nổ, 60 vũ khí thô sơ, 6,3kg pháo. Huyện duy trì từ đêm giao thừa đến nay không có tiếng pháo nổ trên địa bàn; không có vụ việc vi phạm về pháo; an ninh trật tự được giữ vững.

Để bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Huyện ủy, UBND huyện Vũ

Tiến Đạt

các chính sách bảo trợ xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì hoạt động của hơn 1.500 câu lạc bộ; vận động người thân, nhân dân ủng hộ quỹ khuyến học đồng học, quỹ khuyến học của thôn, xã được hơn 740 triệu đồng, góp phần tạo phong trào thi đua "Gia đình hiếu học", "Đồng họ khuyến học" ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.

TIẾN DAT

RA MẮT TRUNG TÂM...

(Tiếp theo trang 1)

giám đốc và quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm 2 phó giám đốc Trung tâm.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tình và đề nghị Trung tâm sớm xây dựng quy chế làm việc làm cơ sở điều hành hoạt động theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát lại các phòng để bố trí vị trí việc làm cho phù hợp với từng

cán bộ, đồng thời động viên, ổn định tâm lý, tư tưởng của cán bộ để Trung tâm hoạt động hiệu quả. Công tác đảng, đoàn thể thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và của Sở, qua đó phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG (HỢP TÁC XÃ) THÔNG BÁO

Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát niêm yết công khai các quyền lợi của xã viên công nhân lao động được các ban lao động xã hội của Xí nghiệp xây dựng năm 2010.

1. Tài sản chung của hợp tác xã
2. Vốn góp nghĩa vụ của xã viên
3. Vốn huy động của xã viên
4. Trích bảo hiểm cho người lao động là xã viên
5. Trích bảo hiểm cho người lao động là lao động hợp đồng dài hạn

Địa điểm niêm yết: Tại số nhà 37, ngõ 131 Trần Hưng Đạo, phường Đé Thám, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0369.462.620 (Thịnh) 0359.760.983 (Thảm)

Thời gian niêm yết: Sáng từ 8h30 - 10h30 Chiều từ 13h30 - 16h00

Từ ngày 10/1/2019 đến hết ngày 25/1/2019

Hội đồng quản trị bố trí thường trực giải thích và tiếp nhận các ý kiến phản ánh khác (nếu có).

Quá thời gian trên các xã viên và người lao động không có ý kiến khác. Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát chốt sổ sách niêm yết tiến hành các bước tiếp theo giải quyết quyền lợi cho xã viên và người lao động của Xí nghiệp.

QUỲNH LƯU - MAI THƯ